

Hội thảo “Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, nền chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”

Ngày 22/11/2019, tại Hội trường trụ sở UBND tỉnh An Giang, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khu di tích Óc Eo – Ba Thê, nền chùa: khai quật, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị”.

Kỷ yếu Hội thảo gồm 42 tham luận, bao gồm 6 nhóm lĩnh vực chính là kết quả khai quật khảo cổ học và một số nhận thức, môi trường cổ đồng bằng Nam bộ và đời sống cư dân văn hóa Óc Eo, đô thị và chức năng đô thị của khu di tích Óc Eo – Ba Thê, các kết quả nghiên cứu so sánh và phân tích mẫu, giao lưu thương mại thời cổ đại, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ nhiệm Đề án Di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa phát biểu khai mạc Hội thảo. GS.TS. Thuấn cho biết căn cứ vào các kết quả khai quật và nghiên cứu được thực hiện trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, trong địa bàn rộng lớn mà nền văn hóa Óc Eo lan tỏa, hai vị trí được xác định có vị trí hết sức quan trọng, đó là khu di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang) là một đô thị hoặc cảng thị, một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của văn hóa Óc Eo - Phù Nam và khu di tích Nền Chùa (Kiên Giang) được xem như một “tiền cảng” quan trọng, là nơi xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa cho đô thị cổ Óc Eo và các thị tứ thời bấy giờ trong vùng tứ giác Long Xuyên.



Tiếp theo, Ông Lê Văn Nưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chào mừng Hội thảo. Ông khẳng định, việc phối hợp để tăng cường nguồn lực đầu tư nghiên cứu, bảo tồn thật tốt di tích, đồng thời hướng tới xây dựng hồ sơ văn hóa Óc Eo trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa thế giới cho Óc Eo - Ba Thê là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh An Giang hiện nay.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Chí Hoàng - Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ - Phó Chủ nhiệm Đề án Di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa trình bày báo cáo đề dẫn và các nhà khoa học đã trình bày 11 báo cáo tham luận liên quan chủ đề Hội thảo như Di tích kiến trúc – những nhận thức ban đầu qua các địa điểm khai quật của Viện Khảo cổ học; Khai quật – nghiên cứu và một số vấn đề bảo tồn di sản văn hóa tại khu di tích Óc Eo – Ba Thê; Nhận thức mới về khu di tích Nền chùa (Kiên Giang) qua kết quả khai quật và nghiên cứu, năm 2018-2019; Đánh giá bước đầu giá trị địa tầng khảo cổ khu vực chùa Linh Sơn (An Giang) 2017-2019 và vấn đề; Góp phần nhận diện đô thị cổ Óc Eo từ kết quả nghiên cứu liên ngành: viễn thám, công nghệ thông tin, địa vật lý – địa chất và khảo cổ học; Đồ gốm nước ngoài trong văn hóa Óc Eo và một vài nhận thức mới về văn hóa Óc Eo, tiếp cận từ nghiên cứu so sánh; hạt chuỗi thủy tinh Indo – Pacific tại kênh cổ Lung Lớn khu di tích Óc Eo – Ba Thê (An Giang); Những hiện vật minh chứng mới cho sự tồn tại của lò thủy tinh ở khu vực

Óc Eo; Vai trò của thương nhân Ấn Độ ở ĐNA (nghiên cứu trường hợp Óc Eo – Phù Nam); Nhìn lại tính chất văn hóa Óc Eo, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Ba Thê - Óc Eo - Nền Chùa; Một số định hướng bảo tồn quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê sau khai quật.

Hội thảo kết hợp trưng bày hình ảnh các cổ vật đã khai quật được từ di tích Óc Eo – Ba Thê và các địa phương trong cả nước. Bên cạnh, Hội thảo đã thu hút nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm chia sẻ các kiến thức liên quan như lịch sử hình thành, ý nghĩa và định hướng khai thác phát triển các khu di tích.

MK